



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ และจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และ www.brh.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน และเว็บไซต์ <https://brh.thaijobjbo.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายบุญชริก ยางศรี	
๐๐๓	นายภักดิ์ภูมิ ชะนอบรัมย์	
๐๐๖	นางสุภาพร วานิชยากร	
๐๐๙	นางสาวณัฐธีรา มามุงดี	
๐๑๒	นางสาวกัญธิกาญจน์ สุขทวี	
๐๑๖	นางสาวอริสา วงศ์เมือง	
๐๒๒	นางสาวอภิษญาณ์ ตะวันหะ	
๐๒๖	นางสาวสัตยา วาทรอยรัมย์	
๐๒๘	นายเอกสิทธิ์ พิทักษ์ตระกูล	
๐๓๐	นางรสิตา กำแก้ว	
๐๓๕	นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุข	
๐๓๗	นางสาวนงนุช เรืองรัมย์	
๐๔๘	นางสาวบงกชกร แจ่มแก้ว	
๐๔๙	นางสาวสุนิสา น้อยกลัด	
๐๕๐	นางสาวนิศาชล ชาวล้าน	
๐๖๐	นางอัญมัญญ์ ธรรมวิเศษ	
๐๖๑	นางสาวประกายมาศ พานสมัน	
๐๖๒	นางสาวกุลธิดา ทองทรง	
๐๖๓	นางสาวจิรภา สุขดี	
๐๖๕	นางสาวเบญญารัตน์ ปิยภัทร์ภูรินทร์	
๐๖๗	นางสาวทิตยา ยิวรัมย์	
๐๗๘	นางสาวพัชชราพร เขียวอ่อน	
๐๘๑	นางสาวนุชนาถ โตหนึ่ง	
๐๘๒	นายชัยวัฒน์ พุทธานู	

(Handwritten signature)

วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
- ประเมินความรู้ความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์	รายงานตัวเข้ารับการ ประเมินและตรวจเอกสาร ก่อนรับการประเมิน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ โรงพยาบาล บุรีรัมย์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายพุทธพร เรืองคำไฮ	
๐๐๔	นางสาวปุณยวีร์ ทองคำเกิด	
๐๐๕	นางสาวนันทน์ภัทร นามปัญญา	
๐๐๙	นายมาโนช ตรงกระโทก	
๐๖๕	นางสาวกวิณธิดา วรรณโกษิตย์	
๐๖๙	นางสาวกณทิมา วนมา	

วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
- ประเมินความรู้ความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์	รายงานตัวเข้ารับการ ประเมินและตรวจเอกสาร ก่อนรับการประเมิน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ โรงพยาบาล บุรีรัมย์

หมายเหตุ ๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย

๑.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน

๑.๒ สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียบน แสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศให้ใช้ ฉบับภาษาไทย)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาบัตรของ สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในปิดรับสมัครคัดเลือก ในกรณีที่ไม่สามารถนำ หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่น แทน

๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๑.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้เข้ารับการประเมินเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วันที่ และเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ด้วย

๒. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓๑

๒.๑ ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านต้องลงทะเบียนในระบบ ต.๘ บร. (Buriram Healthy Passport)

๒.๒ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศกำหนด และที่ ศบค.จะมีการแก้ไขในภายหลัง (ถ้ามี) ให้ผู้เดินทาง ทุกคน ต้องกักกันตัว ๑๔ วัน ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ (Local Quarantine) ในห้องที่ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด โดยห้ามออกนอก พื้นที่กักกันตัวและหากมีอาการป่วยต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบภายใน ๓ ชั่วโมง นับแต่มี อาการป่วย เพื่อเข้ารับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ เว้นแต่บุคคลดังต่อไปนี้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

(๑) เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการ กำหนด โดยพิจารณาหลักฐานการฉีดจากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือเอกสารรับรองการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 หรือมีหลักฐานแสดง เครื่องหมายการได้รับการฉีดวัคซีนนั้น (สติ๊กเกอร์ BURIRAM HEALTHY VACCINE) ที่ติดอยู่บนบัตร ประจำตัวประชาชน

akom

/ (๒) ผู้ที่...

(๒) ผู้ที่เดินทางนั้นเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือกรุงเทพมหานคร พร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี นั้นมีผลตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย (ATK) หรือวิธี RT-PCR จากต้นทางเป็นลบภายใน ๗๒ ชั่วโมง

(๓) ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรักษาหายแล้วไม่เกิน ๙๐ วัน แต่หากรักษาหายแล้วมาเกินกว่า ๙๐ วัน และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม ๑) เข้าพักหรือเข้าทำงานภายในบ้านของตนหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการยังคงต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้

(๔) ผู้ที่เดินทางนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(๕) ผู้ที่ต้องเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นผู้ที่ต้องมาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตามวันเวลาที่ทางราชการกำหนด หรือมาติดต่อราชการที่จำเป็น โดยผู้ที่เดินทางนั้น มีผลตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย (ATK) หรือวิธี RT-PCR จากต้นทางเป็นลบภายใน ๗๒ ชั่วโมง หรือตรวจที่โรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่

(๖) ผู้ที่เดินทางนั้นเป็นผู้ควบคุมรถรับขนส่งสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขนส่งนั้น และพักอาศัยอยู่ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการชั่วคราว ตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจให้รีบกลับออกไปโดยเร็ว

(๗) ผู้ที่เดินทางนั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ประกาศกำหนดและที่ ศบค. จะมีการแก้ไขในภายหลัง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาก่อนเริ่มทำการประเมิน (สัมภาษณ์) หากไม่มีหลักฐานข้างต้นมาแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ อนึ่ง หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์มีประกาศเพิ่มเติมให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศ อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบสามารถติดตามข่าวสารประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

